

บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ศึกษานำมาสรุปผล อภิปรายผล และกำหนดข้อเสนอแนะ ดังนี้

วัตถุประสงค์การศึกษา

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน จำแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด

สมมติฐานการศึกษา

1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในระดับปานกลาง
2. ประชาชนจำแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากร คือ ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ครัวเรือนละ 1 คน จำนวน 739 คน จาก 739 ครัวเรือน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด

2. กลุ่มตัวอย่าง กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จากประชากร โดยใช้สูตรการคำนวณของยามานะ (Taro) ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 260 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบคำถาม

ตอนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ตามมาตราส่วนประมาณค่าคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) โดยกำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

สรุปผลการศึกษา

จากการศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ปรากฏผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้

1. ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี และด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนจำแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05

3. ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ข้อเสนอแนะของประชาชนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด เรียงลำดับจากจำนวนมากไปน้อย 5 ลำดับแรก ดังนี้ 1. อบรม. ควรเพิ่มไฟสว่างให้ครบถนนทุกสาย 2. อบรม. ควรจัดหาปุ๋ยอินทรีย์จำหน่ายให้เกษตรกรในราคาที่ถูกลง 3. อบรม. ควรจ่ายเบี้ยยังชีพให้ตรงเวลาทุกเดือน 4. อบรม. ควรขยายเขตประปาให้ครบทุกหมู่บ้าน 5. อบรม. ควรสนับสนุน ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง

อภิปรายผล

จากผลการศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ศึกษานำมาอภิปรายผลได้ ดังนี้

สมมติฐานที่ 1 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในระดับปานกลาง

ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า

1. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่าได้ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมมีการพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นบางโอกาสและมีการสนับสนุนพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ให้เกษตรกรเพียงบางฤดูกาล แต่ประชาชนยังมีความต้องการเพิ่มอีก

2. ด้านการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่าส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้รับการฝึกอบรม ต่อด้านอาชีพติด ในบางช่วงเวลา และสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพให้ผู้ด้อยโอกาสไม่ได้กระทำอย่างต่อเนื่อง

3. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่ายังอยู่ในช่วงเวลาขยายเขตการให้บริการไฟฟ้า แต่ยังไม่ครอบคลุม และการซ่อมระบบไฟฟ้ายังใช้การได้ไม่ดีทั้งระบบ

4. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า ยังไม่มีการรณรงค์เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และการรณรงค์การทำความสะอาดที่สาธารณะได้จัดกิจกรรมใน โอกาสที่สำคัญเท่านั้น

5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่ามีการ ฝึกอบรมผู้นำหมู่บ้านเป็นเพียงบางครั้ง และประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารยังไม่เป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำประชาคม ประชาชนยังมีส่วนร่วมไม่มากเท่าที่ควร

ผลการศึกษาสอดคล้องกับทฤษฎีการพัฒนาของ ยูว์ธเน่ วุฒิเมธี (2534 : 11-14) ที่อธิบายว่าโครงการ พัฒนาจะต้องสอดคล้องกับความต้องการอันแท้จริงของประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมโครงการพัฒนานั้นจะต้องเป็น โครงการเอนกประสงค์คือ มีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาของชุมชน หรือปรับปรุงความสุข ความเจริญได้ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และสอดคล้องกับทฤษฎีของ สมนึก ปัญญาสิงห์ (2542 : 151-154) ได้กล่าวถึงแนวคิดที่เป็นหลัก 9 ต. ในการพัฒนาว่า ต้องพัฒนาพร้อมกันทุกด้าน งานพัฒนาเป็นงานที่ต้องพัฒนาทั้งในด้านตัวบุคคลและสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อมทางวัตถุ จึงกล่าวได้ว่า งานพัฒนานั้นเป็นกระบวนการศึกษาภาคชีวิตทุก ๆ ด้าน

ดังนั้น ผลการศึกษาจึงปรากฏอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด สอดคล้องกับทฤษฎีการพัฒนาของนักวิชาการที่กล่าวมา

ผลการศึกษาสอดคล้องกับ ชิดารัตน์ มารสินธุ์ (2549 : 68) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลต่อปัญหาการบริหารงานของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลต่อปัญหาการบริหารงานของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย ปัญหาการบริหารงานด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์และด้านการบริหารจัดการ พบว่า โดยรวมทุกปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง วิสูตร จงชูฉนิชย์ (2549 : 79) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบรบือ ต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรบือ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ เคนดวง สุบุตรดี (2550 : 81) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัด

มหาสารคาม พบว่า การดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 8 ด้าน โดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ ประมวล เกตรา (2550 : 84) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการพัฒนาของเทศบาลตำบล เกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า การพัฒนาของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชน โดยรวมมีการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ พรรณริพา สมศรีดา (2550 : 82) ได้ทำการวิจัยระดับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ระดับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ สมศักดิ์ วรรณกุล (2550 : 77) ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของสำนักงานเขายานนาวา ด้านการเก็บขนขยะมูลฝอยอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับต่อสกุล เกียรติเจริญ (2551 : 84) ได้ทำการวิจัย ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง

ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับเดือนเพ็ญ แสงสายรุ้ง (2545 : 82) ได้ทำวิจัยการตรวจสอบยุทธศาสตร์การกำจัดขยะแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนบ้านจู่โก้ โดยใช้นักเรียนเป็นสื่อ ผลการวิจัยพบว่า ยุทธศาสตร์การกำจัดขยะแบบมีส่วนร่วมของประชาชนการกำจัดขยะมีผลอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับคุณาวุฒิ ไชยคำภา (2547 : 79) ได้ทำการวิจัยเรื่องการดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า นุเคราะห์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยส่วนรวมเห็นว่า มีการดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับอรรดพล แก้วมนตรี (2547 : 81) ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาทของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาสังคม ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร พบว่าด้านการพัฒนาสังคม โดยรวมมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับสมมาศ โชคชัยวัฒนากร (2549 : 70) ได้ทำการวิจัยความคิดเห็นของสมาชิกสภาเทศบาลต่อการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดมหาสารคาม พบว่า สมาชิกสภาเทศบาลมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดมหาสารคาม โดยรวม อยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับทวีศักดิ์ ปึกษา

(2550 : 77) ได้วิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ในระดับมาก

สมมติฐานที่ 2 ประชาชนจำแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนจำแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษาไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า

1. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่าได้ดำเนินงานตามโครงการจากการทำประชาคมหมู่บ้าน ซึ่งเป็นความต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน และโครงการต่างๆ ได้ระบุไว้ชัดเจนในแผนการดำเนินงาน ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบได้

2. การดำเนินงานตามโครงการต่างๆ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่าได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน โดยผ่านผู้นำชุมชนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

3. องค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนจากทุกหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 2 คน ซึ่งสามารถติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานและสามารถแจ้งให้ประชาชนได้ทราบอย่างต่อเนื่อง

4. การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการดำเนินการโดยรวมตามความจำเป็น และความต้องการของประชาชน โดยไม่แยกการดำเนินงานเพื่อประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนจำแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ ต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ไม่แตกต่างกัน

ผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมาศ โชคชัยวัฒนากร (2549 : 70) พบว่า สมาชิกสภาเทศบาลที่มีเพศ และระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับวิสูตร จงชูวณิชย์ (2549 : 79)

พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรือ ทั้งโดยรวมและรายด้านทั้ง 9 ด้าน ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับชิตารัตน์ ชารสินธุ์ (2549 : 68) ผลการวิจัยพบว่า พนักงานเทศบาล ที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัญหาการบริหารงานของเทศบาลตำบล ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ ประมวล เกตรา (2550 : 84) ที่พบว่าคณะกรรมการชุมชนเพศและระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ เด่นดวง สุบุตรดี (2550 : 81) พบว่า คณะกรรมการชุมชนที่มี เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบล แกด้า อำเภอแกด้า จังหวัดมหาสารคาม มีความคิดเห็น โดยรวมทุกด้าน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับ .05 สอดคล้องกับพรพรรณธิพา สมศรีดา (2550 : 82) ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของ พนักงานเทศบาลที่มีเพศ ระดับการศึกษา และระยะเวลาปฏิบัติงานแตกต่างกันมีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ สมศักดิ์ วรลักษณ์กุล (2550 : 77) ผลทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกัน ประชาชนที่มีอาชีพ แตกต่างกัน ประชาชนที่มีประเภทของที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน และประชาชนที่มีรายได้ต่อ ครัวเรือนแตกต่างกัน มีความเห็นเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ .001 ทั้ง 6 รายการ ส่วนประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีความเห็นเกี่ยวกับการจัดการขยะ มูลฝอยไม่แตกต่างกัน

ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับประมวล เกตรา (2550 : 84) พบว่า การพัฒนาของ เทศบาลตำบลเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของ คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการชุมชนที่มีอายุแตกต่างกัน โดยรวมมีความคิดเห็นต่อการพัฒนา ของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกันอย่างน้อยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใช้

จากผลการศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ศึกษา ได้กำหนดข้อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใช้เพื่อปรับปรุง การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ดังนี้

1.1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ควรมีการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชน

1.2 ด้านการพัฒนาสังคมและการส่งเสริม คุณภาพชีวิต ควรสนับสนุนเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ ให้ตรงเวลา

1.3 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ควรขยายเขตการให้บริการไฟฟ้าให้ครอบคลุมพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

1.4 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง และมีการลงโทษผู้ทำลายสิ่งแวดล้อม

1.5 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ควรส่งเสริมการอบรมผู้นำหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดความเข้าใจการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

2.1 เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้พบว่า การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่าอยู่ในระดับปานกลาง เท่านั้น ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า เพื่อนำผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากยิ่งขึ้น

2.2 เนื่องจากการศึกษาเป็นรายด้านพบว่า การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า อยู่ในระดับปานกลางและมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำที่สุด ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากยิ่งขึ้น